

HƯỜNG ỨNG LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Tại Lễ phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu tham dự Lễ phát động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa!

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thành kính tưởng nhớ và có nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023). Đó cũng là biểu thị tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh một phần xương máu, tuổi thanh xuân cho nền độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Cuộc sống hòa bình, sự phát triển phồn vinh của đất nước hôm nay là thành quả của một quá trình đấu tranh lâu dài vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn luôn khắc sâu công ơn của hàng ngàn anh hùng liệt sỹ, thương binh và những người tham gia kháng chiến, có công với cách mạng.

Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện, tôi nhiệt liệt hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do đồng chí Phan Đình Chí – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động. Đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức các trường học trong huyện phát huy truyền thống nhân ái “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bằng các việc làm thiết thực, trước hết là việc tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện, góp phần động viên, chăm lo tốt hơn tới đời sống các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng bằng những hành động cụ thể sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” xem đây là trách nhiệm, là đạo lý của mỗi người đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, là hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.

Hai là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tinh thần cao nhất, tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập/năm.

Ba là, tổ chức thăm viếng, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng nhân các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm trong năm đã được duy trì thường xuyên và trở thành nề nếp, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Tết Nguyên đán.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn!